



ข้อปฏิบัติ ผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎี อบรมวิชาว่าความ รุ่น 48

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีรุ่น 48 จะต้องเข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสำนักงานทนายความ หรือหน่วยงานกฎหมาย มีกำหนดตั้งแต่วันที่ **4 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2561** โดยสำนักงานที่เข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติ จะต้องเป็นสำนักงานที่มีทนายความมีใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 7 ปี (นับถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560) รับรองการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎี รุ่น 48 ปฏิบัติดังนี้

1. กรณีมีสำนักงานฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่น 48 ที่สามารถหาสำนักงานฝึกอบรมภาคปฏิบัติได้ ให้ดำเนินการแจ้งการฝึกภาคปฏิบัติ ตามแบบที่สำนักฝึกอบรมฯ แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ยื่นแบบแจ้งการฝึก ได้ตั้งแต่วันที่ **21 – 25 สิงหาคม 2560** ที่สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ในวันและเวลาราชการ (จะยื่นแบบด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นนำแบบมายื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้)

ผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่น 48 ที่ไม่สามารถหาสำนักงานฝึกอบรมภาคปฏิบัติได้ ให้ดำเนินการติดต่อสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ **ตั้งแต่วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560** (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อกรอกแบบแจ้งความประสงค์ให้จัดสำนักงานฯ ให้ (ติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น) *****กรณีไม่มีสำนักงานฝึกและให้สภาทนายความจัดสำนักงานให้ ผู้เข้าอบรมจะต้องไม่อยู่ระหว่างการทำงานประจำ และหรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี*****

2. เมื่อสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความได้รับแบบแจ้งการฝึกภาคปฏิบัติจากท่านแล้ว จะออกหนังสือนำส่งตัวฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมแบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ **ส่งให้ท่านทางไปรษณีย์** ตามที่อยู่ระบุในใบสมัคร เพื่อให้ท่านนำหนังสือนำส่งตัวและแบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ **ไปให้ทนายความที่เซ็นรับรองการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเก็บไว้** เพื่อประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติเมื่อท่านฝึกอบรมภาคปฏิบัติครบกำหนด 6 เดือนตามที่สำนักฝึกอบรมฯ กำหนดไว้

3. เมื่อท่านฝึกภาคปฏิบัติครบกำหนด 6 เดือนแล้ว สำนักงานจะประเมินผลการฝึกอบรมภาคปฏิบัติของท่าน และมอบแบบประเมินผลดังกล่าวให้ท่านเพื่อนำมาส่งมอบแก่สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในวันลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติ (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

4. ในระหว่างการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จะจัดให้มีการบรรยายภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการเตรียมคดี และการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี **ประมาณเดือนมกราคม 2561** (กำหนดการสำนักฝึกอบรมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2-522-7124-27,0-2522-7143-47 ต่อ 219-223*****